

Tin Túc Manmin

Số 33 22 tháng 2, 2015

Lòng Tôn Kính Được Dâng Lên Đức Chúa Trời bởi Tình Yêu Thập Tự Giá và Hy Vọng về Nước Thiên Đàng

Phần Thứ Nhì của Lễ Cầu Nguyện Thâu Đêm Thứ Sáu với Đội Ngũ Hướng Dẫn Thờ Phụng và Trình Diễn Nghệ Thuật



Giáo hội Trung ương Manmin tổ chức Lễ Cầu Nguyện Thâu đêm Thứ Sáu từ 23 giờ thứ Sáu cho đến 4 sáng ngày thứ Bảy để ghi nhớ rằng Chúa Giê-su chịu đóng đinh để cứu tất cả nhân loại vào ngày thứ sáu. Qua Lời Chúa, sự cầu nguyện, và ngợi khen buổi lễ tràn đầy phước hạnh. Trong những lời ngợi khen và cầu nguyện của phần thứ hai này, các thành viên nhận được đầy đủ Đức Thánh Linh và được làm đầy với một niềm vui đặc biệt và hạnh phúc mà không thể cảm nhận được bất cứ nơi nào trên thế giới. Họ được ban cho sức lực để thắng hơn thế gian, tỏa hương thơm Đấng Christ, và thực hiện nhiệm vụ ánh sáng và muối của thế gian.

“Hết thảy chúng ta hãy nhóm hiệp cùng nhau và môi miệng chúng ta hãy ca tụng Đức Chúa Cha Vĩ Đại hát Hallelujah! Một lần nữa chúng ta hãy đồng lòng cùng nhau chúc tụng Chúa Vĩ Đại hát Hallelujah!”

Những nụ cười lan truyền trên khuôn mặt của các thành viên nhà thờ, ca ngợi và nhảy múa trong suốt phần thứ nhì của Lễ Cầu Nguyện Thâu đêm Thứ sáu. Đây là quan cảnh quý hiếm của các thành viên Manmin trong khi những người khác đang ngủ.

Vào ngày thứ Sáu, nhiều người tìm kiếm sự khuấy khỏa để giảm bớt căng thẳng trong tuần của họ bằng cách mua sắm, xem phim, ăn một bữa ăn ngon, đi du lịch, chơi thể thao, nói chuyện với bạn bè, hay uống rượu và nhảy múa. Tuy nhiên, đối với các thành viên Manmin, đêm thứ sáu là một cơ hội phước hạnh để gặp gỡ Đức Chúa Trời.

Vào một ngày thứ sáu khoảng hai ngàn năm trước, Chúa Giê-su đã gánh lấy đau khổ thập giá trong sự hiến thân của Đức Chúa Trời để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi. Để ghi nhớ tình yêu của Chúa Giê-su, kể từ lúc khai

trương vào năm 1982 Giáo hội Trung ương Manmin đã dâng lên Lễ Cầu Nguyện Thâu Đêm Thứ Sáu từ 23 giờ thứ Sáu cho đến 4 giờ vào ngày thứ Bảy. Phần đầu là thờ phụng, và phần thứ hai là thời gian ngợi khen và cầu nguyện.

Trong phần đầu tiên họ lắng nghe thông điệp thuộc linh đầy quyền năng và đạt được những bí quyết để giải quyết các nan đề trong cuộc sống mình. Trong phần thứ nhì, họ tràn đầy niềm vui trong sự ngợi khen Chúa và cùng nhau lớn tiếng kêu cầu.

Phần thứ nhì, lần lượt được dẫn dắt bởi một trong mười lãnh đạo ngợi khen. Họ là những lãnh đạo Ngợi Khen Thờ Phụng Rose Han và Jiae Kim; Mục sư Woojin Chun, Rira Chung, Kyunga Ko, Purum Shin, Yuri Đô; và những chị em Dakyung Sung, Jinkyung Seok và Kim Jungeun. Bởi sự cảm động của Đức Thánh Linh mỗi người có một phong cách riêng biệt về sự hướng dẫn vì vậy các thành viên có một cảm giác tuyệt vời hơn về sự phấn khích và đổi mới trong sự ngợi khen.

Vì họ đã gặp gỡ và kinh nghiệm được Đức

Chúa Trời hằng sống, các lãnh đạo ngợi khen đã làm theo Chúa và tỏa mùi thơm của Đấng Christ. Vì vậy, lời nói của họ mang tình yêu và ân sủng của Đức Chúa Trời.

Lãnh đạo ngợi khen Rose Han, 38 tuổi, nói: “Điều quan trọng nhất mà tôi muốn làm với tư cách là một lãnh đạo là dâng lên Đức Chúa Trời sự ngợi khen và cầu nguyện đẹp lòng với trọn cả tâm lòng mình cùng với các thành viên của chúng tôi. Chúng tôi có thể tự do ca hát các bài hát của Đức Chúa Trời ban cho Manmin trong phần thứ nhì. Thông qua các bài hát lòng của chúng tôi đã được thanh tẩy và linh hồn của chúng tôi được yên nghỉ trong tình yêu ấm áp của Đức Chúa Trời; phần thứ nhì là một bữa tiệc thiêng liêng được tổ chức trên đất.”

Sinh viên chủng viện Yuri Do và các chị em Jinkyung Seok và Kim Jungeun gần đây đã tham gia thu hút sự chú ý của các thành viên và tình yêu hướng dẫn phần thứ nhì. Các lãnh đạo hướng dẫn ngợi khen đã đem đến cho họ niềm vui thông qua loại mới của họ về lãnh đạo, sự tinh thông, và sức sống. Chị Jinkyung

Seok, 22 tuổi, cho biết, “Tôi ao ước dâng lên hương thơm mạnh mẽ của chúng ta về tình yêu với Đức Chúa Trời qua lời ngợi khen. Tôi cầu nguyện để hiệp lòng các thành viên yêu quý của chúng tôi cũng như tấm lòng tôi trong việc dâng chúng lên Đức Chúa Trời. Tôi muốn có thẩm quyền thuộc linh để đáp ứng nhiệm vụ thiêng liêng này và tôi muốn bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời, Chúa, và các mục tử đến với nhiều linh hồn trên thế giới.”

Chấp sự Jaehwan Oh, 43 tuổi, nói: “Ngày thứ Sáu tôi làm việc muộn và sau khi hoàn thành công việc tôi đi thẳng đến nhà thờ một cách vội vàng. Trên đường tôi hướng đến các phước lành của Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi và tự hỏi những lãnh đạo hướng dẫn theo mẫu nào tối nay. Trong thời ngợi khen của phần thứ hai, tôi đổ đầy lòng mình với tình yêu của Đức Chúa Trời, là Chúa, và các người mục tử và nhờ đó mà trở nên tươi mới.”

Lễ Cầu Nguyện Thâu Đêm thứ sáu được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới thông qua GCN trong đó bao gồm khoảng 170 quốc gia trên toàn thế giới (www.gcntv.org).

**Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee**

“Phải nhớ ngày Sa-bát và giữ làm ngày thánh. Các người phải làm tất cả các công việc mình trong sáu ngày, nhưng ngày Sa-bát là ngày dành cho CHÚA, Đức Chúa Trời của các người. Trong ngày đó các người, con trai con gái, tôi trai tớ gái, súc vật và cả đến khách ở trong nhà các người đều không được làm việc gì cả” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:8-10).

“Phải Nhớ Ngày Sa-bát và Giữ Làm Ngày Thánh”

và đã chất đầy gánh nặng tội lỗi. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giê-su Christ đến thế gian để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi mình.

Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời đã đến đất này trong hình thể con người, và để hoàn thành nhiệm vụ của Ngài là Đấng Cứu Thế, Ngài đã bị đánh đòn, đội mào gai, bị đóng đinh xuyên qua bàn tay và bàn chân của Ngài, và treo trên thập tự gỗ mặc dù Ngài vô tội. Ngài đổ hết nước và huyết của Ngài và sau đó đã chết. Nhưng vào ngày thứ ba, Ngài đã thắng sự chết và đã sống lại.

Bất cứ ai tin điều này và tin nhận Chúa Giê-su Christ có thể được giải thoát khỏi tội lỗi, đạt được sự bình an thật trong lòng, và bởi thế, họ có thể sống ở Thiên Đường. Chính vào ngày “Chúa Nhật” Chúa Giê-su đã sống lại sau khi bị đóng đinh và do đó đã ban hy vọng, sự nghỉ ngơi thật sự, và niềm vui cho tất cả nhân loại là những kẻ có tội. Đó là lý do tại sao con cái Đức Chúa Trời, người đã được cứu bởi Đức Giê-su Christ, nên giữ ngày Chủ nhật làm ngày Sa-bát.

Ngay cả trong Cựu Ước, cũng đã có sự tiên báo rằng Chủ Nhật sẽ được giữ như làm ngày Sa-bát. Lê-vi ký 23:10-12 chép rằng, “Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi nào các người đã vào xứ mà ta sẽ ban cho, và đã gặt mùa màng rồi, thì hãy đem đến cho thầy tế lễ một bó lúa đầu mùa của các người. Qua ngày sau lễ sa-bát, thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho bó lúa đó được nhậm. Chính ngày dâng bó lúa đưa qua đưa lại đó, các người cũng phải dâng cho Đức Giê-hô-va một chiên con giáp năm, không tì vết chi, dâng làm của lễ thiêu.”

Đức Chúa Trời truyền cho con cái Y-sơ-ra-ên dâng hy lễ với những bông trái đầu mùa của vụ thu hoạch mình sau khi họ đã đi vào Ca-na-an, đất Chúa ban đơm sũa và mật. Đây là ngày của sự hy sinh là ngày sau ngày Sa-bát.

Những ‘bông trái đầu mùa’ ở đây tượng trưng cho Chúa là người trái đầu mùa của sự sống lại. Ngoài ra, ‘một con chiên đực giáp năm không tì vết’ cũng tượng trưng cho Chúa Giê-su Christ Đấng thiêng liêng là Chiên Đức Chúa Trời. Vì vậy, câu Kinh Thánh này cho thấy rằng Chúa sẽ được dâng làm sinh tế chuộc tội, trở thành bông trái đầu mùa của sự sống lại và ban sự sống lại cùng sự an nghỉ đến tất cả những ai tin nơi Ngài.

2. ‘Giữ ngày Sa-bát làm ngày thánh’ có nghĩa là gì?

1) Về thuộc linh chúng ta nên yên nghỉ trong Chúa

Để có sự yên nghỉ thuộc linh không có nghĩa là chúng ta ở nhà nghỉ ngơi không làm gì cả hay tự vui hưởng, tiêu khiển. Loại nghỉ ngơi về thể xác này có thể giúp chúng ta thư giãn nhưng không thể ban cho chúng ta sự sống.

Sự nghỉ ngơi mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta có ấy là sự yên nghỉ thuộc linh – sự yên nghỉ đích thực. Ấy không phải là để tham gia vào sự theo đuổi thế gian, nhưng thay vào đó, đi đến nhà thờ, thờ phượng bằng tâm thần và lễ thật, lắng nghe Lời Chúa, được hiệp thông với các tín hữu khác, có được niềm vui và sự bình an thật trong lễ thật, và theo đuổi sự trưởng thành thuộc linh.

Chúng ta cũng phải giữ trọn ngày Sa-bát bằng cách tham dự cả hai Lễ thờ phượng vào ngày Chúa Nhật, lễ sáng và lễ tối. Chỉ khi chúng ta tương giao với Chúa là Chúa của ngày Sa-bát theo cách này chúng ta có thể được yên nghỉ thật sự.

Khi chúng ta giữ ngày của Chúa làm ngày thánh với sự xác nhận của chủ quyền thiêng liêng của Đức Chúa Trời Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ơn phước như Ngài đã hứa. Ngài bảo vệ các tín hữu khỏi mọi thử thách, phiền nhiễu, nguy cơ tai nạn và bệnh tật trong các ngày trong tuần và khiến cho mọi thứ đều hiệp lại làm ích lợi.

2) Chúng ta không được mua hoặc bán

Trong Nê-hê-mi 13:15-18, Nê-hê-mi đã nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng vì họ đã vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời bằng cách làm việc, mua, và bán những đồ vật vào ngày Sa-bát, họ không được Đức Chúa Trời bảo vệ và đã chuốc lấy bất hạnh.

Nê-hê-mi nghiêm cấm họ làm việc hoặc có các giao dịch thương mại với các dân ngoại vào ngày Sa-bát, và thậm chí đuổi những thương gia người đang ngủ bên ngoài các bức tường thành vào ngày Sa-bát để loại bỏ ngay cả những cơ hội nhỏ nhất mà người dân của mình có thể phạm đến ngày Sa-bát.

Vậy, nếu chúng ta không làm việc vào ngày Sa-bát hoặc mua hoặc bán để làm nên ngày thánh, chúng ta sẽ bị tổn thất hoặc thiệt hại chăng? Không, chúng tôi sẽ không thiệt hại. Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng ban cho con cái yêu dấu Ngài là những kẻ

đã giữ điều răn của Ngài thêm nhiều phước lành trong sáu ngày khác.

Nhưng có một số trường hợp đặc biệt được phép mua hay bán ngay cả trong ngày Sa-bát. Ví dụ, các nhà thờ nên cung cấp các bữa ăn cho các thành viên dàn hợp xướng vì họ tập luyện ngay cả sau khi cử hành các lễ tại nhà thờ. Nhưng nếu điều này là không thể, họ có thể mua bữa ăn bên ngoài. Ngoài ra, các nhà sách nhà thờ và các quán ăn nhanh tại các nhà thờ cũng được mở vào ngày chủ nhật, vì sự tiện lợi của các thành viên nhà thờ, nhưng điều này không được vi phạm ngày sa-bát vì lợi nhuận không đến bất kỳ cá nhân nào. Nó được dành cho các công việc truyền giáo, các công việc từ thiện, hoặc các hình thức việc lành khác trong Chúa.

Khi một người tin có ít đức tin kết hôn vào ngày chủ nhật, bạn có thể tham dự đám cưới chỉ sau khi bạn tham gia lễ thờ phượng vào chủ nhật. Trong đám cưới, bạn vẫn có thể thông giao với Đức Chúa Trời trong lòng để giữ trọn ngày Chúa và chúc mừng cô dâu và chú rể. Ấy không phải phạm ngày sa-bát mà là xem linh hồn quý hơn so với thế gian và không làm tổn thương họ.

Trong Ma-thi-ơ 12, một số người Do Thái hỏi Chúa Giê-su, hỏi, “Trong ngày Sa-bát, có phép chữa kẻ bệnh hay không?” nhằm để buộc tội Ngài. Bấy giờ, Chúa Giê-su đáp: “Ai trong vòng các người có một con chiên, nếu đương ngày Sa-bát, bị té xuống hầm, thì há không kéo nó lên sao? Huống chi người ta trọng hơn con chiên là dường nào! Vậy, trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành.”

Các bác sĩ và y tá làm việc trong sự thiện lành vì những người bệnh, binh lính và cảnh sát các sĩ quan duy trì an ninh trật tự của đất nước. Công việc của họ thuộc về sự tốt lành. Vì vậy, ấy không phải là tội lỗi đối với họ khi làm việc vào ngày chủ nhật sau khi tham dự các lễ thờ phượng. Tôi hy vọng anh chị em sẽ tận hưởng sự tự do trong lễ thật trong Chúa, Đấng làm trọn Luật pháp bởi tình yêu.

Thưa anh chị em thân mến trong Đấng Christ, hãy nhớ ngày Sa-bát và giữ làm nên ngày thánh là một nguyên lý cơ bản của một đời sống Cơ Đốc nhân và công nhận chủ quyền thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Nhân danh Chúa tôi cầu nguyện hầu cho anh chị em sẽ tin nhận Chúa Giê-su Christ, giữ trọn ngày Chúa, và nhận được phước lành lớn lao với tư cách là con cái Đức Chúa Trời.

Tín Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ hời là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thắng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngăn Năm và Thiên Đàng đời đời.

- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua “Lời Dạy của Các Sứ Đồ” mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó.
[“Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài.” (Công Vụ 17:25)
“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Vụ 4:12)

Tin Túc Manmin

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ấn Hành

Address: 29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Hàn Quốc, 152-848
Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048

Website: www.manmin.org/english
www.manminnews.com

Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin

Vietnamese

Chúng Ta Có Sẵn Sàng Chạy Cuộc Đua Đức Tin Chưa?

Đức Chúa Trời muốn có được con cái thật để Ngài có thể chia sẻ tình yêu đời đời với chúng. Biết được tấm lòng của Ngài, chúng ta không bao giờ được chậm trễ hoặc trì hoãn trong cuộc đua của đức tin hướng tới New Jerusalem. Chào đón năm mới 2015, chúng ta hãy đặt ra mục tiêu với một tấm lòng mới, chúng ta quyết định đạt được điều đó, và chạy cuộc đua càng thêm sốt sắng hơn.

Trước tiên, nếu thiết lập một mục tiêu, chúng ta cần phải có một mục đích rõ ràng cho mục tiêu



Bất cứ ai cũng có thể có một mục tiêu, nhưng mục đích có thể khác nhau. Mặc dù chúng ta chia sẻ một mục tiêu, mục đích của chúng ta có thể khác nhau và kết quả sẽ khác nhau.

Nếu chúng ta mãi nguyện mà nghĩ rằng, ‘Một ngày nào đó chúng ta sẽ có tấm lòng thuộc linh’, điều này có nghĩa là chúng ta không có một mục đích xác định các mục tiêu của mình. Mục đích rõ ràng cho mục tiêu khiến chúng ta đổi mới những việc làm và cuộc sống của mình.

Quan trọng hơn, chúng ta nên có một mục đích thích hợp cho các mục tiêu của mình. Một cảm giác về mục đích cho mục tiêu được đưa ra khi chúng ta làm rõ lý do tại sao chúng ta muốn đạt được mục tiêu. Nói cách khác, khi chúng ta nhận ra lý do tại sao chúng ta nên yêu mến Đức Chúa Trời và lý do tại sao chúng ta nên vào New Jerusalem, chúng ta mới có thể có một mục đích xác định và mở rộng, chúng ta có thể quyết tâm để đạt được nó.

Khi nhận biết tình yêu mà Chúa dành cho mình, chúng ta sẽ có một mục đích xác định ra từ kết quả của tình yêu của Ngài. Bây giờ, chúng ta có thể thay đổi một cách nhanh chóng. Khi biết sự đau khổ của Chúa trên thập giá ‘vì tôi’ và sự hy sinh của Ngài ‘cho tôi’, chúng ta có lý do tại sao chúng ta nên thay đổi, thiết lập mục đích, và chúng ta quyết tâm đạt được nó. Bây giờ chúng ta sẽ có thể thay đổi.

Tuy nhiên, nếu không có sự nhận biết, mọi người có thể không có mục đích rõ ràng và quyết tâm của họ sẽ bị hỏng một cách dễ dàng dù họ nói rằng họ đã quyết tâm thay đổi.

Thứ nhì, chúng ta nên để sang một bên những điều yêu thích của riêng mình và thậm chí làm những điều mình không thích và những khó khăn của mình



Ru-tơ quay lưng với quê hương mình để theo mẹ chồng mình, và các môn đệ Chúa Giê-su quay với nghề nghiệp và gia đình của họ để đi theo Chúa Giê-su. Một người ăn mây mù tên Ba-tê-mi cởi bỏ chiếc áo choàng của mình để đến trước Chúa Giê-su.

Trong cùng một cách, nếu chúng ta quyết định tiến lên với mục tiêu của mình, chúng ta sẽ có thể gạt bỏ những gì mình quý trọng nhất. Chúa Giê-su phán trong Mác 10:29-30, “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và Tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời này, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bất bớ, và sự sống đời đời trong đời sau.”

Tra xét để biết chúng ta đã gạt bỏ ‘bản ngã mình’ vì Chúa đến mức độ nào. Chúng ta vẫn còn thích xem các chương trình đời này trên truyền hình, lướt Internet, và chơi game chẳng? Chúng ta vẫn nhấn mạnh vào chính mình với niềm kiêu hãnh? Nếu chúng ta làm như vậy, điều đó chứng tỏ quyết tâm của mình là không thật. Khi vứt bỏ những gì chúng ta thấy khó để vứt bỏ, chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Bây giờ, chúng ta sẽ tự nhiên muốn đọc Lời Chúa và sống theo nó.

Khi mọi người làm những gì họ thích, hiệu quả của công việc là tối đa. Điều tương tự cũng áp dụng cho sự nên thánh. Chúng ta có thể thay đổi nhanh chóng và hiệu quả nhất khi chúng ta chân thành và vui vẻ vâng theo Lời Chúa trong công việc của Đức Thánh Linh.

Thứ ba, thay đổi một cách nhanh chóng là điều tốt, nhưng quan trọng hơn là thay đổi cách chắc chắn



Có câu tục ngữ nói rằng, “Góp gió thành bão.” Câu này có nghĩa là có nhiều thay đổi nhỏ có thể mang lại một sự thay đổi lớn. Như vậy chúng ta cần phải từng bước vâng phục cách kiên định.

Nếu chúng ta miễn cưỡng tuân theo, ấy không phải là sự vâng phục thực sự. Với sự vâng phục như vậy, chúng ta không thể cắt bỏ lòng mình được. Nếu chúng ta nghĩ rằng sự thay đổi của mình là chậm mặc dù chúng ta cầu nguyện rất nhiều, chúng ta nên tra xét để biết việc làm của mình có xuất phát từ tấm lòng hay không.

Nếu vâng theo bởi lòng mình, chúng ta sẽ có thể sanh trái tâm linh. Điều này là do sự vâng phục chân thành sẽ không hư hoại và với nó, chúng ta có thể tiếp tục chạy hướng về mục tiêu thuộc linh. Khi chúng ta liên tục cầu nguyện và tự trang bị mình bằng Lời của Đức Chúa Trời từ tấm lòng mà không bị buộc phải làm như vậy, chúng ta có thể áp dụng Lời Chúa đối với bản thân và được đổi mới.

Thật quan trọng để chúng ta thực hành Lời Chúa cách không thay đổi, mặc dù điều này có vẻ tầm thường. Nếu chúng ta tiếp tục cố gắng để trừ bỏ tấm lòng hay thay đổi trong mọi tình huống, công việc sẽ được tích góp và sau đó chúng ta sẽ có thể gạt bỏ tấm lòng hay thay đổi và bây giờ chúng ta nhận thấy mình thực hành Lời Chúa cách kiên định.

Kết luận, hiện nay chúng ta đang được khuyến khích để có một ý thức rõ ràng về mục đích và lý do cho mục tiêu của mình, cố gắng để loại bỏ ngay cả những điều khó khăn nhất đối với mình, và thực hành Lời Chúa cách kiên định. Bây giờ chúng ta có thể sanh bông trái trọn vẹn. Tôi hy vọng trong năm 2015, anh chị em sẽ chạy càng sốt sắng hơn trong cuộc đua đức tin này với quyết tâm mạnh mẽ.

“Thật tuyệt vời biết bao! Dây chằng và sụn của tôi đã bị rách 30 năm trước và được chữa khỏi! Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời”

Anh Jaehong Park, 47 tuổi, Giáo Hội Manmin Chuncheon, Hàn Quốc

Khi lên 18 tuổi, tôi là một cầu thủ bóng đá đầy tiềm năng với sự thành công trước mắt tôi. Tuy nhiên, do luyện tập quá nhiều và lặp đi lặp lại làm chấn thương đầu gối khiến tôi từ bỏ nó ở giữa chừng.

Năm 1993, ở tuổi 23, tôi đã mở một cửa hàng điện thoại di động và thu nhập hàng tháng đã lên tới hàng chục ngàn đô la. Tôi nghĩ rằng không có gì là dễ dàng hơn so với việc kiếm tiền và sống một cuộc sống xa hoa ở tuổi đôi mươi và ba mươi của mình. Tôi cảm thấy như tất cả mọi thứ là của tôi. Tuy nhiên, sự tham lam ấy đã dẫn đến sự hủy diệt của tôi. Tôi đã tạo nên một khoản nợ khổng lồ, lên tới hơn một triệu đô la.

Năm 2008, tôi 40 tuổi và chuyển đến Chuncheon. Tôi đã gán tất cả tài sản của tôi cho các chủ nợ và trả nợ. Tôi đã bị phá sản. Hết thầy bạn bè tôi đều khinh bỉ tôi và cuối cùng tất cả đều lia bỏ tôi, thậm chí vợ của tôi đã bỏ đi. Tôi vẫn bị đau đầu gối và hóa ra trầm cảm, sau đó chuyển thành rối loạn cảm xúc lưỡng cực.

Vào tháng bảy năm 2013, tôi bắt đầu suy nghĩ về cách làm thế nào để chết mà không đau, và sau đó biến suy nghĩ của mình thành hành động. Nhưng những cố gắng tự tử của tôi đã thất bại và tôi quyết tâm cố gắng một lần nữa để chỉ tồn tại. Nhưng thực tế quá khắc nghiệt cho tôi để vượt qua. Điều duy nhất tôi có thể làm là công việc xây dựng.

Sau khi làm việc được ba ngày, tôi phải chịu đựng nỗi đau lớn cho hai ngày sau. Thường thì cơn đau đến mức tôi đã đi vào phòng tắm và chịu đựng một mình. Nỗi đau và chuột rút ở chân của tôi thường xuyên đánh thức tôi dậy lúc 3 hoặc 4 giờ sáng. Tôi rất đau đớn như có ai xoắn cả hai bên của cơ bắp chân, và như nhiều người chọc đầu gối của tôi bằng mũi khoan.

Vào tháng bảy năm 2014, Deacon Hosong Chun, một đồng nghiệp, đề nghị tôi đi đến nhà thờ ông đã tham dự. Nhưng, điều đó đã đi trong một tai và ra khỏi bằng tai kia. Tôi thậm chí đã nói thẳng vào mặt anh ta và nhạo báng anh. Trong khi đó, một điều gì đó đã xảy ra



▲ Ngày 22 tháng 12 năm 2014, anh Park tham dự buổi nhóm Cầu Nguyện Đầy Dẫy Thánh Linh với Mục sư Heesun Lee trong Giáo Hội Manmin Chuncheon. Ông đã nhận được sự cầu nguyện bằng khăn tay của Mục sư Lee với chiếc khăn tay mà Dr. Jaerock Lee đã cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện, ông đã có thể ngồi và đứng lên mà không đau đớn. Ông đã làm chứng về sự chữa lành của mình trong nước mắt.

vào ngày 22 tháng 12 năm 2014. Trong buổi sáng, tôi đã trải qua đau đớn hơn bất kỳ ngày nào khác. Chấp sự Chun gọi cho tôi và yêu cầu tôi tham dự buổi cầu nguyện ở nhà thờ của ông; và, tôi không biết tại sao, nhưng tôi đã nói, “Khi nào?” Tôi vẫn còn tò mò về lý do tại sao tôi lại đặt câu hỏi.

Cuối cùng tôi đã đi đến nhà thờ với Chấp sự Chun. Tôi ngồi ở ghế cuối cùng ở phía sau, và một người phụ nữ mà tôi chưa hề gặp trước đó bước vào nhà thờ và nói với tôi, “Anh có khỏe không?” Ngay lúc đó, tôi thấy một trụ lửa lớn quanh mình, và nó đã nhập vào tôi.

Người phụ nữ này là Rev. Heesun Lee người đã ở đó để hướng dẫn các buổi cầu nguyện. Tôi đã ở đó khá lâu nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy như mọi lời nói của cô đã được thông báo được ban ra một cách chính xác về tôi. Sau sự điệp Rev. Lee cho biết bà sẽ cầu nguyện cho các bệnh nhân với một chiếc khăn tay mà Dr. Jaerock Lee đã cầu nguyện (Công vụ 19:11-12).

Tôi đứng xếp hàng để nhận được lời cầu nguyện khăn tay, và bây giờ đến lượt tôi. Thành thật mà nói, tôi không mong đợi bất cứ điều gì. Tôi nhận được lời cầu nguyện, và sau đó mọi người xung quanh

không thể làm điều đó! Bây giờ tôi có thể! Điều gì đã xảy ra với tôi?” Tôi đã rơi nước mắt. Sau khi buổi nhóm kết thúc, tôi đã đi đến Rev. Lee và nói “Cảm ơn” lặp đi và lặp lại. Tôi chạy xuống từ tầng ba là nơi nhóm của nhà thờ đếm hành lan của tòa nhà. Tôi đã không đau và không có vấn đề gì! Hallelujah!

Thật tuyệt vời và không thể tin rằng tôi vẫn không đau ở chân và đầu gối mình. Trước đây tôi cảm thấy rằng không còn gì khác ngoài cái chết dành cho tôi, nhưng Đức Chúa Trời nắm tay tôi, dẫn tôi, và chữa lành cho tôi. Tôi dâng hết sự tạ ơn và tôn vinh Đức Chúa Trời của tình yêu thương!

tôi nói với tôi thử ngồi và đứng lên.

Thật là một điều bất ngờ! Tôi có thể ngồi xuống và đứng lên rất thoải mái. Khi tôi đứng lên, đầu gối của tôi đã phát ra một âm thanh lạ, và nó đã nói như thể xương bị va chạm và cơ bắp bị vỡ. Nhưng sau khi cầu nguyện, không có âm thanh như đã được nghe, và tôi ngồi xuống và đứng dậy nhẹ nhàng và thoải mái.

“Điều này là gì?”

Trước đây, tôi đã

“Tôi Đã Được Chữa Lành Khỏi Chứng Điếc Bất Ngờ Và Thoát Khỏi Nguy Cơ Bị Mù”

Mục sư Changmi Lee, 60 tuổi, Giáo Hội Manmin Osaka, Nhật Bản



Vào tháng Giêng năm 2014, tôi thấy những thứ như những con giun nhỏ trong sự hiện diện của mình. Tôi đã đi đến bệnh viện để được chẩn đoán chính xác. Các kết quả xét nghiệm là một cái gì đó bất ngờ; tôi đã mắc bệnh phát ban mà nếu không điều trị y tế tôi sẽ bị mù. Vào tháng bảy mọi thứ đều trông thấy mờ mịt và tôi đã không thể phân biệt được màu sắc. Tôi không thể làm việc trên máy tính cũng không thể đọc Kinh Thánh và sách khác.

Tôi bắt đầu cầu nguyện và nhìn lại bản thân mình để tìm ra lý do tại sao tôi đã bị vượt ra khỏi sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Bây giờ Đức Chúa Trời cho phép tôi hình dung Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee người yêu thương mọi thành viên nhà thờ và dẫn dắt họ sống như những con cái thánh của Chúa, người được biệt riêng khỏi thế gian. Tôi đã được cảm động và ăn năn hết lòng về những gì mình

đã thiếu sót với tư cách là một mục sư.

Ngày 1 tháng 8 năm 2014, tôi đến thăm Hàn Quốc để tham gia vào kỳ Dường Linh Hề của Manmin và nhận được lời cầu nguyện của Mục sư trưởng. Sau đó thị lực tôi trở nên rõ ràng. Hallelujah!

Trong năm 2009, tôi đã được chữa lành khỏi bệnh điếc tai trái bất ngờ bởi sự cầu nguyện của ông. Tôi nhớ lại tâm lòng nóng cháy mà mình đã có khi tôi lần đầu tiên học được phúc âm thánh thiện. Tôi đã rất nhiệt tình loan truyền nó ở Nhật Bản và mở nhà thờ của tôi.

Trong vụ việc này, Đức Chúa Trời đã phục hồi lại tình yêu ban đầu của tôi và cho phép tôi tiếp tục những công việc truyền giáo của mình cách tha thiết hơn. Tôi dâng hết sự tạ ơn và tôn vinh lên Đức Chúa Trời.



Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-824-7107
www.gcnetv.org
webmaster@gcnetv.org



Trường Thần Học Quốc Tế Manmin
Phone: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Books
Urim Sách
Phone: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com